



บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริการและแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพและจริยธรรม

ไอไร้อันลอร์วอฟฟิศได้จัดเตรียมบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการเฉพาะ และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าความในทุกประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการระบุรูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญา, การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา, และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยเรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่ในการระบุรูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญาและให้บริการตามความประสงค์ที่เป็นพิเศษและโดยเฉพาะเจาะจงให้กับลูกค้าแต่ละท่าน

ทรัพย์สินทางปัญญา – แนวคิด

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลของกิจกรรมที่เกิดจากสติปัญญา อันได้แก่ สิ่งประดิษฐ์, งานวรรณกรรมและงานศิลปะ, และสัญลักษณ์, ชื่อ, รูปภาพและงานออกแบบต่างๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ธุรกิจทุกประเภทล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิ้น และสำหรับธุรกิจหลายประเภทนั้น ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาล ท่านลองพิจารณาถึงมูลค่าความเสียหายสำหรับบริษัทผลิตเสื้อผ้าถ้าหากมีคนอื่นนำเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของพวกเขาไปใช้ หรือสำหรับวงดนตรีถ้าหากมีคนอื่นนำงานเพลงของพวกเขาทำซ้ำและวางจำหน่าย หรือสำหรับบริษัทยาถ้าหากมีคนอื่นลอกแบบตำรับยาของพวกเขา การพัฒนาและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับทุกบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่หรือบริษัทเล็กในการที่จะสามารถดำรงคงอยู่และประสบความสำเร็จได้

รูปแบบโดยทั่วไปส่วนใหญ่ของทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ เครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร และความลับทางการค้า โดยทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละรูปแบบมีความหมายดังนี้

1. เครื่องหมายการค้า คือเครื่องหมายที่มีลักษณะเฉพาะที่จะระบุถึงผู้ผลิตสินค้า หรือผู้ให้บริการ ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น ยี่ห้อไนกี้จะเป็นรูป “ไม้หวด”, ยี่ห้ออาดิดาสจะเป็นรูป “แถบสามแถบ” และยี่ห้อเฟอร์รารีจะเป็นรูป “ม้าลำพอง” เป็นต้น
2. ลิขสิทธิ์ คือสิทธิต่างๆที่มอบให้แก่ผู้สร้างงานวรรณกรรมหรืองานศิลปะ เช่น หนังสือ, จุลสาร, งานเขียน, งานพิมพ์, คำบรรยาย, บทเทศน์, คำปราศรัย และสุนทรพจน์ รวมไปถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. สิทธิบัตร คือสิทธิต่างๆที่มอบให้แก่ผู้ประดิษฐ์ หรือผู้ร้องขอในการที่จะคุ้มครองสิทธิในสิ่งประดิษฐ์, กระบวนการผลิต และการออกแบบในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
4. ความลับทางการค้า คือวิธีการปฏิบัติ แนวทาง กระบวนการ การวางแผน หรือข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทนำมาใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจ และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นความสามารถเฉพาะตัวของบริษัท กล่าวคือ ไม่ใช่ความสามารถที่รู้จักกันโดยทั่วไป เช่น สูตรการทำเครื่องดื่มเป๊ปซี่และโค้ก เป็นต้น

ธนาคารในประเทศไทยจะยอมรับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ของบริษัทในการพิจารณาเพื่ออนุมัติเงินกู้ของบริษัท ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มุ่งใจให้บริษัทในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปจดทะเบียน และให้ความสำคัญแก่ทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขาเอง

ทรัพย์สินทางปัญญา – ประเด็นทางกฎหมาย

ในแง่ของกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงการคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาโดยกฎหมาย เพื่อให้ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวปลอดจากการถูกละเมิด โดยบุคคลอื่น กฎหมายไทยได้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท และไอโรอันลอร์วอฟฟิศก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือท่านในการหาวิธีการที่จำเป็นต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทของท่าน ทั้งยังให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน (หรือยับยั้ง) การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน และดำเนินการเพื่อปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวหากมีการละเมิดเกิดขึ้น ไอโรอันลอร์วอฟฟิศจึงได้จัดเตรียมการบริการให้คำปรึกษาอย่างเต็มรูปแบบเพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์, ความลับทางการค้า และชื่อเว็บไซต์ ซึ่งรายละเอียดการบริการที่เราได้นำเสนอสำหรับทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละรูปแบบนั้น มีดังต่อไปนี้

บริการของเรา

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา – การป้องกัน

หากท่านเป็นกังวลว่าบริษัทของท่านได้กระทำในสิ่งที่ควรกระทำเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแล้วหรือไม่ ท่านควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญและตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว นอกจากนี้ท่านควรมีการปรึกษาหารือกันภายในบริษัทเพื่อหาวิธีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และหาคำแนะนำอื่นๆเพิ่มเติม ถ้าหากท่านมาใช้บริการขอรับคำปรึกษาจากไอโรอันลอร์วอฟฟิศ บริการให้คำปรึกษาในครั้งแรกนั้นท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และหลังจากบริการให้คำปรึกษาในครั้งแรกแล้ว เราจะดำเนินการติดตามผลในคำแนะนำที่ท่านได้นำไปปฏิบัติเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสินทรัพย์ของบริษัทท่าน และหลังจากนั้นเราจึงจะคิดค่าบริการจากท่านในการให้ความช่วยเหลือเพื่อดำเนินการในขั้นต่างๆ ต่อไป

การบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาของเราได้แก่

เครื่องหมายการค้า

- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้อง - เครื่องหมายบางจำพวกนั้นไม่สามารถนำไปจดทะเบียนได้ถ้าหากว่าไม่มีลักษณะเฉพาะ (วัตถุทั่วไปที่ไม่การระบุลักษณะเฉพาะ) และไม่ได้รับการยอมรับจากสำนักทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะสิ่งนี้คือบันไดขั้นแรกที่จะช่วยท่านประหยัดเวลา และเสียค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเพื่อทำให้เครื่องหมายของท่านได้รับการจดทะเบียน
- ค้นคว้าข้อมูลสำหรับการจดทะเบียนในเบื้องต้น – ถ้าหากว่าเครื่องหมายของท่านมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว สำนักงานทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะไม่รับจดทะเบียนให้
- การจดทะเบียน - เราขอรับรองว่าเครื่องหมายที่จะได้รับการจดทะเบียนถูกต้องนั้นจะใช้เวลาประมาณ 10 เดือน ถึง 12 เดือน นับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้น
- การติดตามผลและการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า - การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ทุกจำพวกจะต้องมีการเผยแพร่ไปยังสาธารณชนก่อนที่จะมีการจดทะเบียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคนปัจจุบันได้ยื่นคำคัดค้าน ถ้าหากพวกเขาเหล่านั้นพิจารณาได้ว่าอาจมีการละเมิดเครื่องหมายการค้าของพวกเขา ไอโรอันลอร์วอฟฟิศจะติดตามผลการยื่นคำขอจดทะเบียนของเครื่องหมายการค้าใหม่และแจ้งให้ท่านทราบหากมีบริษัทใดบริษัทหนึ่งพยายามยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าของท่าน เพราะการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวก่อนที่เครื่องหมายนั้นจะได้รับการจดทะเบียนและออกสู่ตลาดเพื่อจำหน่ายแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของท่านเองนั้นสามารถทำได้ง่ายกว่า

ลิขสิทธิ์

การจดทะเบียนลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่ขอแนะนำให้ดำเนินการเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการคุ้มครองบริษัทของท่านจากผู้คนที่กำลังจดทะเบียนหรืออ้างสิทธิในความเป็นเจ้าของงานที่มีลิขสิทธิ์ของท่าน ถึงแม้ว่าในระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะยังไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายเพื่อฟ้องร้องผู้กระทำละเมิดก็ตาม

ความลับทางการค้า

ภายใต้กฎหมายไทยยังไม่มีบทบัญญัติกำหนดให้มีการจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองความลับทางการค้า ดังนั้นบริษัทต่างๆจะต้องคุ้มครองความลับทางการค้าด้วยตนเอง มิฉะนั้นท่านอาจต้องพบกับความเสี่ยงเนื่องจากการที่ลูกจ้างได้เปิดเผยความลับดังกล่าวต่อบริษัทนายจ้างใหม่ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้ความลับทางการค้านั้นไม่เป็นความลับอีกต่อไป ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจัง ตลอดจนการวางนโยบายที่เหมาะสมของบริษัท และข้อสัญญาที่เหมาะสมในสัญญาจ้างแรงงาน โอไรอันลอร์วออฟฟิศพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านในการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองความลับทางการค้าของท่าน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทของท่านรอดพ้นจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

การจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์

ชื่อเว็บไซต์ของไทยจะลงท้ายด้วย “.co.th” ขึ้นตอนในการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งทางโอไรอันลอร์วออฟฟิศสามารถช่วยเหลืท่านได้ โดยปกติแล้วผู้ที่จะเป็นเจ้าของชื่อเว็บไซต์จะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย และสามารถแสดงความสัมพันธ์กันระหว่างชื่อเว็บไซต์ที่จดทะเบียนกับชื่อหรือประเภทธุรกิจของบริษัท โดยมีข้อยกเว้นสำหรับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย แต่มีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทย ดังนั้น การยื่นขอจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ของไทยจะใช้เพียงสำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และหากท่านยังไม่ประสงค์ที่จะมีเว็บไซต์เป็นของตนเองในขณะนี้ ท่านสามารถยื่นขอจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ไว้ก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้นุคคลอื่นนำชื่อเว็บไซต์ดังกล่าวไปใช้

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา – การตอบโต้หากมีการละเมิด

แม้ว่าจะได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงและยับยั้งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน แต่อาจมีบริษัทหรือบุคคลอื่นที่สามารถละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของท่านได้ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ซึ่งหากท่านได้ยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของท่านไว้ก่อน ท่านก็จะอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบที่จะปกป้องผลประโยชน์ของท่านในการที่ทรัพย์สินทางปัญญาของท่านถูกละเมิด ในกรณีที่มีการละเมิดนี้ โอไรอันลอร์วออฟฟิศสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ท่านได้ ด้วยบริการทางกฎหมายดังต่อไปนี้

- ตรวจสอบการใช้ที่ต้องสงสัยว่าอาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน และยืนยันข้อมูลว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบใด
- ดำเนินการสืบสวนการละเมิดดังกล่าว และรวบรวมพยานหลักฐานสำหรับการดำเนินการในขั้นต่อไป เช่น การสำรวจตลาด หรือการสืบสวนเพื่อหาตัวผู้นำเข้าหรือผู้ผลิต
- ให้คำแนะนำและดำเนินการตอบโต้ต่อการละเมิดอย่างเหมาะสม เช่น การดำเนินการตามกฎหมาย, การส่งจดหมายแจ้งเตือน และยื่นฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

โทรศัพท์ (+66) 2714-3801 ถึง 3 หรืออีเมล : info@orioninv.co.th